

BAN NGUYỄN HAWTHORNE, CV:

Bài của anh Hạp viết về Dalat làm tôi nhớ Dalat qua chừng. Nhất là Dalat trước, đẹp quá chừng. Tôi mê đọc những kỷ niệm như vậy lắm.

BAN LÊ K. THỊ:

Gửi bạn Hạp.

Cảm ơn tôi đã tặng mọi bài Plaosiang. Rất khen tôi đã bỏ thì giờ để viết cho LTCC, mong tôi tiếp tục giúp cho vài ba số nữa. Tôi nghiệp cho anh TT oai, chạy được từ Đà Nẵng về Sài Gòn, cho là thoát chết ở Đà Nẵng, nhưng suýt chết trên tàu khi chạy vào Sài Gòn, rồi lại cũng bị kẹt lại ở Sài Gòn. Kề cũng là cái số cả.

BAN VŨ T NAM, HKDS:

Bạn Nam qua được Mỹ, ở Atlanta hơn tháng thì cũng bà xã qua Cali chơi gần tháng và nay đang kiếm việc làm tại San Jose. Chúng tôi có nhờ bạn Nam viết cho LTCC thì bạn chobiết: Mọi có thể kể chuyện VC cho tui tôi hay cả mấy ngày không hết, nhưng chưa có thì giờ rảnh rỗi để viết được. Bạn cho tin tức nhiều anh em mà bạn có dịp gần gũi như là:

-Nguyễn tử Thiên, ngày ngày đạp xe đạp đi lang thang, cũng thất nghiệp như ai.

-Bùi như Tiếp, cũng lang thang thất nghiệp. Sau khi học tập về chẳng biết làm gì, VC nó không xài mặc dầu anh Tiếp đã có công với chúng làm cản trở không cho nhiều anh em đi tản.

-Hoàng ngọc Thân, bọn VC cho mở một công ty để đầu thầu làm việc cầu đường cho chúng, lôi kéo vào nhiều anh em, trong đó có anh Dương kích Nhuận, Trần D Khuê, Trần V Hoành, Ngô V Thu.... nhưng nghe nói cũng không khá nổi, nhiều tháng anh em không có lương đem về cho vợ con.

-Các anh em nhà HKDS như Trí mập, Khiêm, Tôn, Thu.. đều có đi học tập và được tha về, nay đều thất nghiệp cả. Nhiều anh em đã lập quán sửa xe đạp ở các góc đường để khỏi bị đi Kinh Tế.

-Lâm ngọc Diệp, vợ con thì đi tản được qua Pháp nhưng anh Diệp thì cô ý ở lại phục vụ xứ sở, nhưng cũng bị cho "de" như tất cả những tri thức khác.

-Anh Chiêu diên, HKDS. Những anh em cư ngụ trong cư xá Hàng Không đều biết anh Chiêu diên. Sau khi VC đuổi tất cả anh em ra khỏi cư xá thì anh Chiêu cũng phải ra ngoài ở, thế mà anh ta xoay xở thế nào rồi cũng sống và cũng cập cuốn sách ở sách đi rong ngoài phố ba năm nay và chẳng thấy đói rách gì hơn lúc chưa có VC.

-Nguyễn v Thu, cận thân của hạm Air VN Nguyễn tấn Trung bị đày ra Bắc, nghe nói đã chết.

Bữu Hạp

TIN TỨC ĐỒNG NGHIỆP

N. Đ. SỰ

ANH BUI HUU TUÂN:

Hiện làm cho hàng kỳ sư Mỹ Louis Berger International tại dakar, Senegal. Anh Tuân làm kỹ sư cố vấn cho Nha kiều lộ Senegal về chương trình tu bổ kiều lộ, giống như hồi trước 1975 hàng Chittim làm cố vấn cho Tổng Nha Kiều Lộ, của anh Phan đình Tăng vậy. Anh Tuân cho biết ở Dakar có các anh Vũ văn Thái, trước làm Tổng giám Đốc Ngân sách và Ngoại viện, và Tôn thất Trình (Anh của anh Tôn thất Thiệu), cựu Tổng trưởng Canh Nông, cũng làm cho các cơ quan Liên Hiệp Quốc Địa Phương.

Địa chỉ của anh Tuân: B.P. 3.114, Dakar, Senegal.

ANH BỬU ĐÔN:

Vẫn tiếp tục làm cho hàng kỳ sư Louis Berger International tại Abidjan, Ivory Coast. Địa chỉ không thay đổi. Anh Đôn xin giới lời thăm các anh em Công Chánh và gia đình vừa qua được Mỹ hoặc Malaysia.

ANH NGUYỄN MANH CUNG:

Vẫn tiếp tục làm cho Sofre Avia Service của Pháp, cố vấn cho Nha Hàng Không Dân sự Zaire về kiểm soát không lưu. Anh Cung bây giờ thăng lên làm Phó trưởng Phái đoàn cố vấn và có triển vọng thăng tiến hơn nữa. Địa chỉ mới của anh Cung: Sofre Avia Service, Ambassade de France, Kinshasa, 7 Quai d'Orsay, 75.007 Paris, France.

Anh Cung cho biết chưa nhận được lá thư số 10, có lẽ vì Bưu Điện của Zaine bẽ bối quá!